



ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พัก กรณีการป้องกันการระบาดของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓

ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสพท. ได้ออกประกาศมาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พัก กรณีการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของ สสพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการเตรียมความพร้อม หากกรณีพบบุคลากรของ สสพท. ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อันเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรค ในการนี้ สสพท. จึงกำหนดมาตรการทดสอบปิดทำการของ สสพท. โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พักแทน โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

๑) สสพท. กำหนดแผนทดสอบระบบปิดทำการ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือห้วงระยะเวลาอื่นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นทางการ

๒) สสพท. จะทำการทดสอบระบบปิดทำการสลับรายสัปดาห์ ให้รองผู้อำนวยการมาปฏิบัติงานปกติ ยกเว้นผู้อำนวยการสำนัก/ผู้ตรวจสอบภายใน บุคลากร และพนักงานจ้างเหมาทุกคนให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก โดยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพเสมือนการปฏิบัติงานปกติพร้อมรับการติดต่อ หรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันฯ น้อยที่สุด และสามารถส่งงานได้ตามวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นที่เห็นสมควร

ในกรณีจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของสถาบันหรือส่วนงาน รองผู้อำนวยการที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจจัดให้มีการประชุมหรือปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นก็ได้

๓) แผนทดสอบการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย

ช่วงระยะเวลา	สำนัก/หน่วยตรวจสอบภายใน
๒ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๕๖๓	สำนักวิจัยและพัฒนา
๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓	สำนักบริการวิชาการ
๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓	สำนักบริหารกลาง / หน่วยตรวจสอบภายใน
๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	สำนักยุทธศาสตร์

/๕) ให้ผู้...

๔) ให้ผู้ปฏิบัติงานของสสพ. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้ตรวจสอบภายในและรองผู้อำนวยการ ในฐานะผู้บังคับบัญชา เตรียมความพร้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต กรณีโรคระบาด เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรานนท์ ปีติวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๐๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒:๓๑:๕๙ Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwA1A-EUAMw-BFADg-ARgA2